



ที่ ศธ ๐๒๘๒/ ๖๘๕๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ถนนนิเวศ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน ในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน ๑ ชุด

เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น ข้อสอบมาตรฐานกลาง จึงเปลี่ยนเป็นข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียนที่พัฒนาโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งยังมีวัตถุประสงค์เดิม คือ เพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใช้ประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน และทุกสังกัด โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดสัดส่วนในการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางเองตามความเหมาะสม สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้ท่านกรอกข้อมูลแบบสำรวจ เพื่อการดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงในลิงค์ <https://goo.gl/65ko77> ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขอบทำดี)
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โทร. ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๖

โทรสาร. ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๓



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการประเมินสมรรถนะที่สำคัญและให้อิสระแก่สถานศึกษาในการเลือกใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน ดังนั้น เพื่อให้การวัดและประเมินผลเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบรรลุจุดหมายของหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงประกาศแนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บรรดาประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศฉบับนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

๒. ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียน ให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบ อาจเป็นการเขียนตอบแบบสั้นหรือเขียนตอบแบบยาวร่วมด้วย

๓. ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียน สถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทาง ดังนี้

๓.๑ ข้อสอบของสถานศึกษาเองที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร และมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน

๓.๒ ข้อสอบของสถานศึกษาอื่นที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร และมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน เช่น โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เป็นต้น

๓.๓ ข้อสอบที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน